

<p>ดังนั้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพละ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง จึงจัดทำโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ ๓๐-๖๐ ปี ขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกบรรลุผลตามนโยบาย เป้าหมายในงานบริการคัดกรองความเสี่ยงและป้องกันโรค และสามารถจัดบริการให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวอันจะช่วยให้พบผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกได้ตั้งแต่วัยแรกได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ลดอัตราการตายจากโรคมะเร็งได้อีกทางหนึ่ง</p>	
<p>วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.จัดทำแผนงานโครงการและขออนุมัติ. ๒.จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน ๓.กิจกรรมดูแลสุขภาพเชิงรุกประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> -ส่งหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองมาร่วมกิจกรรม -กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และให้คำแนะนำเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก -ติดตามและส่งต่อผู้ที่พบความผิดปกติ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย ๔. สรุปผลการดำเนินงานถ่ายภาพกิจกรรมและรายงานผลการดำเนินงาน 	
<p>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๒. สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ ๓๐-๖๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกร้อยละ ๘๐ ๓. สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ ๓๐-๖๐ ปี ที่พบความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกได้รับการส่งต่อร้อยละ ๑๐๐ 	
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์โดยตรง	
<p>วัตถุประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เพื่อให้สตรี อายุ ๓๐-๖๐ ปี ได้รับคำแนะนำและได้รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ ๘๐ ๒. เพื่อส่งต่อผู้ป่วยกรณีพบความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกทุกราย 	<p>ตัวชี้วัดความสำเร็จ</p> <ul style="list-style-type: none"> -สตรีกลุ่มเป้าหมายได้คำแนะนำและเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกร้อยละ ๘๐ -ผู้ป่วยกรณีพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อร้อยละ ๑๐๐

กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย		
ระบุชนิดกิจกรรมหลัก เช่น ประชุม อบรม จัดบริการ การจัดซื้อ	งบประมาณ	ระยะเวลา
<p>๑.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อบรมการตรวจมะเร็งปากมดลูก</p> <p>๑.๑.แจกหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>๒.กิจกรรมให้คำแนะนำและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก</p> <p>๒.๑.ให้คำแนะนำ และทำการตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยการทำให้ pap smear จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ๕๕ คน แบ่งเป็น ๒ รุ่น รุ่นละ ๒๕ คน</p>	<p>-ค่าถ่ายเอกสารหนังสือเชิญ ๕๕ แผ่นๆละ ๑ บาท เป็นเงิน ๕๕ บาท</p> <p>-ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก ทำการตรวจมะเร็งปากมดลูก ๑ คน จำนวน ๓ ชม.ๆละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๘๐๐ บาท จำนวน ๒ รุ่นเป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท</p>	<p>๑๔ ก.พ.๖๒</p> <p>๑๙-๒๐ ก.พ.๖๒</p>